

## รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็น/เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2568

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 คน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม :

คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน คณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมผ่านออนไลน์ ZOOM โดยมีคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 11 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกจากสภาการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ รองคณบดี ตัวแทนคณาจารย์ประจำ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2568
2. เพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
3. เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568
4. เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

เบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

5. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง ร่วมวางแผนงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดำเนินงานการบริหารงานคณะ และมีมติรายงานการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ซึ่งนำข้อเสนอแนะและมติการประชุมดังกล่าวพัฒนางานตามพันธกิจของคณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การนำผลการมีส่วนร่วมไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน :

คณะพยาบาลศาสตร์ นำผลการมีส่วนร่วมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารงานคณะ ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติราชการ แผนงานด้านวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น แผนบริหารความเสี่ยงและงานประกันคุณภาพ การศึกษา โดยนำมาจัดทำในรูปแบบ Improvement Plan ตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน การบริหารองค์กร ให้มีคุณภาพต่อการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลของคณะและมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการดำเนินงาน :

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2568 และภาพการประชุมฯ

ผู้รายงาน : นางกรรณิการ์ สุขเมือง ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 13 มีนาคม 2568